

## Các văn bản đã ban hành

### PHỦ THỦ TƯỚNG

**THÔNG TƯ số 300-TTg ngày 16-6-1958**  
về việc tăng cường lãnh đạo công tác xóa nạn mù chữ.

*Kính gửi Ủy ban Hành chính các liên khu, thành phố và các lĩnh miền xuôi.*

Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã quyết định cuối năm nay, nạn mù chữ phải được thanh toán về căn bản ở miền Bắc, không kể vùng đồng bào thiểu số.

Kiểm điểm thực hiện quyết nghị đó, Thủ tướng phủ nhận thấy cuộc phát động phong trào diệt đốt đầu năm 1958 đã có những tiến bộ mới, các cấp bộ chính quyền nói chung đã chú ý lãnh đạo công tác này hơn trước, các lực lượng quần chúng đã được sử dụng khá, cán bộ, giáo viên Bình dân học vụ đã phấn khởi, cố gắng đi vận động và đi dạy. Do đó mà phong trào đã tiến mạnh ở nhiều nơi và số người đi học ở các lớp bình dân học vụ sơ cấp đã lên tới gần 80 vạn. Đó là những thành tích bước đầu cần được phát huy hơn nữa.

Tuy vậy, phong trào xóa nạn mù chữ lên chưa được thật mạnh và chưa tiến đều. Đến nay đã gần hết nửa năm mà có nơi phong trào còn yếu, thậm chí còn hàng nghìn xóm có điều kiện mở lớp bình dân học vụ mà đến nay vẫn chưa mở, do đó số người đi học còn chưa đạt được yêu cầu của kế hoạch.

Nguyên nhân chính làm cho phong trào xóa nạn mù chữ ở một số địa phương còn yếu hoặc tiến chậm là do các cấp lãnh đạo ở những nơi đó chưa thấu suốt ý nghĩa của việc xóa nạn mù chữ năm nay, cho nên lãnh đạo còn thiếu khẩn trương, thiếu quyết tâm. Có nơi Ủy ban Hành chính điều động cán bộ chuyên môn và ủy viên phụ trách văn hóa đi công tác khác giữa lúc phong trào xóa nạn mù chữ đang cần đẩy mạnh. Những hiện tượng tương tự lại càng phổ biến hơn ở cấp xã. Ngoài ra, chỉ thị số 576—TTg ngày 26 tháng 11 năm 1957 của Thủ tướng phủ và thông tư số 478—LĐTĐ ngày 14 tháng 3 năm 1958 của Ban Thi đua trung ương cũng không được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Đến nay nhiều xã chưa nhận được các chỉ thị trên hoặc có nhận được mà cán bộ chưa nghiên cứu. Ở những xã đó, do cấp lãnh đạo chưa chú ý, cho nên các tổ chức quần chúng cũng thiếu sáng tham gia, và cán bộ, giáo viên cũng thiếu phấn khởi. Tình trạng này nếu không sớm chấm dứt thì

phong trào xóa nạn mù chữ khó đẩy mạnh, do đó mà kế hoạch khó bảo đảm thực hiện được.

Vi vậy, Thủ tướng phủ yêu cầu các Ủy ban Hành chính các cấp phải có những biện pháp tích cực để đẩy mạnh phong trào hơn nữa; đối với những địa phương mà nhân dân đã tạm nghỉ học để gặt chiêm thì phải có kế hoạch khôi phục phong trào ngay sau khi gặt xong. Ngoài ra, trong thời gian tới, nhân dân bận rộn nhiều về việc chuẩn bị vụ mùa và các công tác khác, Ủy ban Hành chính các cấp cần có kế hoạch cụ thể kết hợp chặt chẽ các công tác đó với công tác xóa nạn mù chữ.

Muốn vậy, các Ủy ban sau khi nhận được thông tư này, sẽ cùng với Ban lãnh đạo thanh toán nạn mù chữ cấp tương đương, kiểm điểm một cách sâu sắc sự lãnh đạo thực hiện kế hoạch xóa nạn mù chữ và tìm ra nguyên nhân vì sao đến nay còn có những nơi chưa có phong trào hoặc phong trào còn kém, rồi trên cơ sở nhận định đó đề ra kế hoạch bổ cứu kịp thời.

Đối với những nơi phong trào quá kém. Ủy ban Hành chính tỉnh, huyện phải cử cán bộ có thẩm quyền về tại chỗ kiểm tra, có kế hoạch giúp đỡ thiết thực và giúp địa phương kiểm điểm để thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị về xóa nạn mù chữ, đẩy mạnh công tác đó.

Nhận được thông tư này, Ủy ban Hành chính các cấp cần có kế hoạch cụ thể thi hành và báo cáo việc thi hành thông tư này cho Thủ tướng phủ, hạn báo cáo chậm nhất là ngày 15-7-1958.

Hà nội, ngày 16 tháng 6 năm 1958

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

TRƯỜNG CHINH

**NGHỊ ĐỊNH số 302-TTg ngày 17-6-1958**  
sát nhập xã Thành công, thuộc huyện  
Hoành Bồ vào thị xã Hòn-gay, khu  
Hồng-quảng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948, sửa đổi bởi sắc lệnh số 21-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950) ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban Hành chính khu Hồng-quảng;

Xét việc sát nhập xã Thành công, thuộc huyện Hoành Bồ vào thị xã Hòn-gay, khu Hồng-quảng là cần thiết, có lợi cho sản xuất của nhân dân và sự lãnh đạo công tác chính quyền ở địa phương;